
  

 

 

Hestamannafélagið Sprettur 

Stjórnarfundur Spretts 22. október 2024, fundur hófst kl 18:00. 

Staður: Fundarherbergi Samskipahöllin 

Mættir eru: Jónína Björk Vilhjálmsdóttir, Katla Gísladóttir, Davið Áskelsson,  Sigurbjörn Eiríksson, 

Hermann Vilmundarson, Haraldur Pétursson,  Lárus Sindr Lárusson, Þórunn Sigurðardóttir 
framkvæmdastjóri. 

Fjarverandi:  

 

1. Verkefni framkvæmdastjóra 

Þórunn hitti Bjarna Ben og þar var aðallega rætt um Taðmál. Sprettur þarf að finna leið til að 

losa tað sem fellur til í reiðhöllum félagsins, rétt að hafa samband við áhaldahús 

Kópavogs/Garðabæjar og kannar samvinnu í málinu.  

Stefnurmótunarvinna í undirbúningi sem og starfsemi félagshesthússins.  Tvær umsóknir um 
að stöðu í félagshesthúsinu hafa borist. Fundur um félagshesthúsið er fyirhugaður. 

Ásýnd svæðisins og öryggismál er mál á dagskrá framkvæmdastjóra. 

2. Fjármál félagsins 

Stjórn ákvað að selja bílinn sem er í eigu Spretts. Þórunn sér um að koma honum í þrif. 
Þegar Lárus og Davíð eru búnir að taka til í bókhaldslyklum setjast þeir niður með Þórunni og 

koma henni inn i málin. 

3. Sign 

Ganga þarf í að klára óuppgerð mál vð Sign, best að hiita Siguðr Inga og ganga frá málinu. 

4. Skipulag funda 

Rætt um að fækka stjórnarfundum „á staðnum“ í aðra hverja viku og taka Teams fundi hina 

vikuna til að byrja með. 

5. Vefsíðan 

Umsjónaraðili vefsíðunnar er búinn að taka lógoið sitt af síðunni og Sprettur er kominn með 

lykilorð. Nú er gott tækifæri til að koma málunum í rétt horf. Það þarf að leysa dagatalamálið, 

Davíð og Þórunn klára það mál.  

6. Önnur mál 

Það þarf að fara að undurbúa skötuveisluna. Sigurbjörn talar við Jonna.  

Dagsetning fyrir uppskeruhátið/árshátið er 22 nóv. 

Fundi slitið kl. 19:45 

Fundargerð ritaði Haraldur Pétursson 


